

ปีที่
7
ฉบับที่
1
เดือน
มกราคม
ถึง
มีนาคม
2564

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการและแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สู่หน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564



“ วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ และแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สู่หน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการดำรงตำแหน่งในระดับ "ชำนาญการ" และมอบเกียรติบัตรพร้อมของที่ระลึกให้กับผู้บริหารและบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2563 ”



“ บุคลากรที่ได้รับการดำรงตำแหน่งในระดับ "ชำนาญการ" ”

“ ผู้บริหารและบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2563 ”



ประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2564

วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อร่วมกันหารือการบริหารงานสำนัก



ประชุมวิทยากรภายใต้โครงการยกระดับความสามารถด้านดิจิทัลของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1/2563



วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตรผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมวิทยากรภายใต้โครงการยกระดับความสามารถด้านดิจิทัลของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อร่วมกันหารือแนวทางการสร้างเอกสาร สื่อการสอน และแผนการอบรม นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3



สัมมนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนสภาพไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนสภาพไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ ณ ห้องประชุมศรีชมภู อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์



โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ค่ายผลงานทางวิชาการ" หัวข้อการวิเคราะห์ค่างาน



วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. บุคลากรสายสนับสนุนของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ค่ายผลงานทางวิชาการ" หัวข้อการวิเคราะห์ค่างาน จัดโดย คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยากรบรรยายให้ความรู้ โดย ดร.ธวัช กงเต็ม ณ ห้องประชุม It108 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ



โครงการอบรมการใช้เครื่องมือและประเมินสมรรถนะทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมการใช้เครื่องมือและประเมินสมรรถนะทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมและทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์จิวณาภักดิ์ นิธิยุวีย์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรให้การอบรมและประเมินทักษะด้านดิจิทัล(Digital Literacy) ณ ห้องประชุม IT108 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ



โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ คนไอทีหัวใจไร้คาร์บอน



วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดพิธี โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "คนไอทีหัวใจไร้คาร์บอน" ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ (หอสมุดกลาง) ซึ่งจัดโดยงานหอสมุดกลาง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และเพื่อส่งเสริมให้บุคลากร อาจารย์ นักศึกษา ทั้งภายในและภายนอก เข้าใจตระหนักถึงการเกิดก๊าซเรือนกระจก และรู้วิธีการลดคาร์บอนในชีวิตประจำวัน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คือ อาจารย์พิณทิพย์ แก้วแกมทอง ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายทรัพยากรและจัดหารายได้, อาจารย์พรทิว กองร้อย ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, อาจารย์อิสระ ตั้งสุวรรณ และอาจารย์ธนาวรรณ พิณะเวศน์ อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มาให้ความรู้ในครั้งนี้

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำมาตรการระบบกลไกการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์ และสื่อออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำมาตรการ ระบบ กลไก การเผยแพร่ ข้อมูลต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์ และสื่อออนไลน์ ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบูรณ์ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารบรรณ ราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อร่วมกันหารือแนวทาง การดำเนินงาน การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์ และสื่อออนไลน์ของมหาวิทยาลัย และการดำเนินงานเกี่ยวกับการ เปิดเผยข้อมูลของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อย่าง ตรงไปตรงมา มีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน



การประชุมหารือแนวทางและจัดทำแผนการดำเนินงานหน่วยปฏิบัติส่วนหน้าของกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนัก วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุมหารือ แนวทางและจัดทำแผนการดำเนินงานหน่วยปฏิบัติส่วนหน้าของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมอินทพาลิม อาคาร สำนักงานอธิการบดี



พิธีทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานนาม "ราชภัฏ" ประจำปี 2564

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.49.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำคณะผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมพิธีทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานนาม "ราชภัฏ" ประจำปี 2564 ณ หอประชุมประกายเพชร โดยมีกิจกรรมพิธีสำนักในพระมหากษัตริย์คุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ และร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ



การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2564

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ชุตินาสกุล, นายสุเมธ ธรรมาทิบุษ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีสฎา นาคธน และผู้แทนรองคณบดี อาจารย์เจษฎาพร ปาคำวัง เข้าร่วมการประชุมผ่าน Application Google Meet และผู้แทน รองผู้อำนวยการ และผู้แทนบุคลากร เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศโดยพร้อมเพรียงกัน



การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อร่วมกันหาวิธีการบริหารงานของสำนัก



ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์



วันนี้ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ครู และนักเรียน จากวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ แผนกวิชาการบัญชีและแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และนำเยี่ยมชมหอสมุดกลาง ระบบเครือข่ายในห้อง Data Center ระบบสารสนเทศ เป็นต้น



การประชุมวิชาการเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเวียงจันทน์ 8 แห่ง ครั้งที่ 11

วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พร้อมคณะเข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเวียงจันทน์ 8 แห่ง ครั้งที่ 11 ณ ห้องประชุมพระบาง ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยร่วมรับฟังการเสนาวิชาการเรื่อง "ความท้าทายของห้องสมุดกับการให้บริการบนเส้นทางสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" และการประชุมผู้บริหาร/ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และนายธนวัฒน์ เอลิมพงษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ได้นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบโทรศัพท์และการสื่อสารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ด้วยเทคโนโลยี VoIP ผ่าน SIP Protocol ในครั้งนี้



โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี



วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์จัดโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบทตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หลักสูตร เรื่อง "การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัลผ่านระบบทดสอบทางการศึกษา" ณ โรงเรียนตำบองตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบกอำเภอนาดูน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีกิจกรรมดังนี้

- (1) การตรวจสอบและซ่อมบำรุง คอมพิวเตอร์ และระบบอินเทอร์เน็ต ให้พร้อมใช้งาน
- (2) การให้ความรู้การใช้งานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เรื่อง Google Slide
- (3) การให้ความรู้การใช้งาน ระบบทดสอบทางการศึกษา และทดสอบก่อนการเรียนรู้ นักเรียน ชั้น ป.4-ป.6 ในรายวิชา วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ เรื่อง “การเขียนวิเคราะห์และประเมินค่างานของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้น”

วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ เรื่อง “การเขียนวิเคราะห์และประเมินค่างานของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้น” ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ดร.ธวัช กงเทม บรรยายให้ความรู้และเทคนิคการเขียนวิเคราะห์และประเมินค่างาน



พิธีทำบุญเลี้ยงพระประจำปี 2564



วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. อาจารย์ ดร.ศรินภา พรหมคำ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นประธาน พิธีทำบุญเลี้ยงพระ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประจำปี 2564 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน



ต้อนรับอาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. คุณหนึ่งฤทัย บุญมี หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ พร้อมด้วยหัวหน้างาน ทั้ง 4 ฝ่ายงาน ให้การต้อนรับ อาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร และติดตามผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้กับนักศึกษา ทั้ง 5 คน ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารบรรณราชชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์



โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 ระดับหลักสูตรและระดับ



วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. คุณหนึ่งฤทัย บุญมี หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องงานประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้าง ความเข้าใจตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 ระดับหลักสูตร และระดับ วิทยาการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ รอดอาวุธ บรรยายเกณฑ์ การประกันคุณภาพการศึกษากายใน ระดับคณะ



โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ของนักเรียนผู้ด้อยโอกาส

วันที่ 19 มีนาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินกิจกรรม ติดตามผลการเรียนรู้การส่งเสริม การเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัลผ่านระบบทดสอบทางการศึกษา ภายใต้ หลักสูตร เรื่อง “การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัล ผ่านระบบทดสอบทางการศึกษา” ตามโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ด้านการศึกษาของนักเรียนผู้ด้อยโอกาส ณ โรงเรียนตำบองตะเภา อําเภอนาหว้า จังหวัด เพชรบูรณ์ โดยในครั้งนี้ ได้ติดตามผลการเรียนรู้ และผลการทดสอบในวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6 จำนวน 24 คน



ต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าศึกษาดูงาน



วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. คณาจารย์ และ นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยี การเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์ เข้าศึกษาดูงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ ด้านเทคโนโลยีและระบบมัลติมีเดียเพื่อให้ นักศึกษา ได้มีโอกาสประสานแนวคิดทางวิชาการกับเทคโนโลยีที่มีในปัจจุบัน โดยมีคุณธนวัฒน์ เอลิมพงษ์ หัวหน้างาน บริการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ และคุณวรรณภัทร์ ปราบพาลา หัวหน้างานงานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ นักวิชาการ คอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญ การเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในครั้งนี้



เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์” (ออนไลน์)

วันที่ 22-23 มีนาคม 2564 คุณภัทรา จันทร์ศรี หัวหน้างานหอสมุดกลาง ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ชำนาญการ และคุณจำรัส ด่วงดี ตำแหน่ง บรรณารักษ์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์” (ออนไลน์ ผ่าน Zoom) เพื่อความร่วมมือในการจัดทำเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ และการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติ



การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2564



วันพุธที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. อาจารย์ ดร.ประยูร ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อร่วมกันหารือและมอบนโยบาย การบริหารงานของสำนัก



โครงการอบรมและสอบประเมินมาตรฐานอาชีพสำหรับนักศึกษากลุ่มวิชาด้านคอมพิวเตอร์

วันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.ประยูร ไชยบุตร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมและสอบประเมินมาตรฐานอาชีพสำหรับนักศึกษากลุ่มวิชาด้านคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพของแรงงาน และกำลังคน ให้มีสมรรถนะในการทำงานตามมาตรฐานอาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองไปสู่คุณวุฒิวิชาชีพที่สูงขึ้น รวมถึงมีความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติ อันเป็นการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพอย่างครบวงจรและยั่งยืน ให้นักศึกษากลุ่มวิชาด้านคอมพิวเตอร์และบุคลากรสายวิชาชีพเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ ได้รับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เพื่อให้ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพต่อไป จัดโดยงานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT103 และห้องบริการอินเทอร์เน็ต หอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 80 คน

